

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเอสพี เซเทีย ลงนามในสัญญาบริหารจัดการโรงแรมสองแห่งในประเทศมาเลเซีย



กรุงเทพฯ 31 กรกฎาคม 2561 – อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป หนึ่งในบริษัทผู้นำด้านการบริหารจัดการโรงแรมในภูมิภาคเอเชีย ลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท เอสพี เซเทีย จำกัด (SP Setia Berhad) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมาเลเซีย รับผิดชอบบริหารจัดการสองโรงแรมใหม่ภายใต้แบรนด์อมารีที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ และเมืองปีนัง

อมารี กัวลาลัมเปอร์ จะได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของเคแอล อีโค ซิตี้ (KL Eco City) ในย่านมิดวัลเลย์ (Mid Valley district) ส่วนอมารี ปีนัง มีทำเลที่ตั้งติดกับศูนย์การประชุมเซเทีย สไปซ์ (Setia SPICE Convention Centre) โดยมีกำหนดเปิดให้บริการช่วงปลายปีพ.ศ. 2563 และอมารี กัวลาลัมเปอร์ จะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี พ.ศ. 2564

อมารี กัวลาลัมเปอร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพาณิชยกรรมเชิงบูรณาการ (Mix-used) เคแอล อีโค ซิตี้ ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 252 ห้อง จากโรงแรม ผู้เข้าพักสามารถเดินทางไปยังอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า และสถานีรถไฟที่เชื่อมระหว่างเมืองและระหว่างรัฐได้อย่างสะดวกสบาย เคแอล อีโค ซิตี้ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 25 เอเคอร์ ได้รับการออกแบบโดยเดอะ เจอร์ด พาร์ทเนอร์ชิพ (The Jerde Partnership) ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมในเมือง เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว เคแอล อีโค ซิตี้จะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในรูปแบบพาณิชยกรรมเชิงบูรณาการแห่งแรกในประเทศมาเลเซีย

ส่วนอมารี ปีนัง ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด 453 ห้อง มีทำเลที่ตั้งติดกับศูนย์การประชุมเซเทีย สไปซ์ ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมแห่งแรกของโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยห้องจัดแสดงที่รองรับแขกที่เข้างานได้สูงสุดถึง 10,000 คน ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางน้ำ และแหล่งช้อปปิ้งและห้างสรรพสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตบายัน เลปาส (Bayan Lepas) ที่เมืองปีนัง อยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานบริษัทต่างชาติต่าง ๆ ปีนังกอล์ฟคลับ (Penang Golf Club) ห้างสรรพสินค้าและแหล่งบันเทิง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เหมาะสำหรับทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อเจรจาทางธุรกิจและพักผ่อนหย่อนใจ

โรงแรมทั้งสองแห่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์อมารี ได้แก่ บริการ

คำแนะนำจากอมารีโฮสต์ (Amari Host) อมาญา ฟู้ด แกลเลอรี (Amaya Food Gallery) ห้องอาหารสไตล์สตรีทฟู้ด คาสเคด เลานจ์ (Cascade lounge) ห้องประชุม และมีพื้นที่ส่วนกลางทั้งภายในและนอกอาคารที่กว้างขวาง โดยได้ออกแบบอย่างพิถีพิถันให้เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการกับเพื่อนฝูง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย

นายดักลาส มาร์เทิล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างเอสพี เซเทีย ที่จะนำอมารี แบรินด์หลักในเครืออนิกซ์ ๗ เปิดให้บริการ ณ สองเมืองหลักอย่างกัวลาลัมเปอร์และปีนัง ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศมาเลเซีย

นายดักลาส กล่าวเสริมว่า ตั้งแต่อมารี ยะโฮร์ บารู โรงแรมในเครืออนิกซ์ฯ แห่งแรกในประเทศมาเลเซีย เปิดให้บริการ เราุกเดินทางขยายเครือข่ายในตลาดแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง และมีแผนจะเปิดให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ไอโซ่และชามาในเมืองอิสกันดาร์ ยะโฮร์ และ ไอโซ่ในเขตจอร์จทาวน์ เมืองปีนังเร็ว ๆ นี้ เรามุ่งหวังให้การร่วมมือทางธุรกิจกับเอสพี เซเทียในการบริหารจัดการอมารี กัวลาลัมเปอร์และอมารี ปีนัง ประสบความสำเร็จ และในระยะยาวมีแผนขยายเครือข่ายทั้งสามแบรนด์หลักไปยังเมืองต่าง ๆ ที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้านธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย

ดาโต๊ะ คอรั แซ็พ เจน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสพี เซเทีย จำกัด กล่าวว่า เอสพี เซเทีย เติบโตในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบก้าวกระโดด โดยเริ่มจากพัฒนาชุมชนเมืองและขยายโครงการไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงบูรณาการ และการพัฒนาด้านธุรกิจบริการและการโรงแรมจึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของบริษัท ๗ อมารี กัวลาลัมเปอร์ จะได้รับการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของเคแอล อีโค ซิตี้ ในย่านมิดวัลเลย์ ส่วนอมารี ปีนัง มีทำเลที่ตั้งอยู่ติดกับศูนย์การประชุมเซเทีย สไปซ์

ดาโต๊ะ คอรั เสริมว่า ในขั้นตอนการมองหาบริษัทบริหารจัดการโรงแรม เราต้องการแบรนด์โรงแรมที่ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงที่ดี แต่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงความมีระดับและคุณภาพในการบริการ อมารี เป็นแบรนด์โรงแรมสัญชาติไทยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย บริหารจัดการโดยอนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ที่สร้างชื่อเสียงมายาวนานกว่า 52 ปี เราจึงมั่นใจว่าแบรนด์อมารี จะช่วยยกระดับโครงการของเราได้เป็นอย่างดี

แบรนด์อมารีที่บริหารจัดการโดย อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป สะท้อนให้เห็นถึงสีสนและจังหวะของความเป็นเอเชียสมัยใหม่ ที่สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้แก่ผู้เข้าพักด้วยการผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยในด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบตกแต่ง เมนูอาหาร รวมถึงการบริการ

ปีพ.ศ. 2560 และ ปีพ.ศ. 2561 เป็นปีที่สำคัญของการขยายเครือข่ายโรงแรมในแบรนด์อมารีไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่ในหลายประเทศ อาทิ ประเทศศรีลังกา มาเลเซีย จีน และลาว อมารี กัวลาลัมเปอร์และอมารี ปีนัง เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์อมารีแห่งที่สองและแห่งที่สามในประเทศมาเลเซีย ถัดจากอมารี ยะโฮร์ บารู ที่เปิดให้บริการเมื่อปีที่

ผ่านมา ปัจจุบัน ออนิกซ์ มีโรงแรมในเครือเปิดให้บริการแล้วหนึ่งแห่งและมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก
ห้าแห่งในประเทศมาเลเซีย

อนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิส
อพาร์ทเมนต์ ทั้งหมดเกือบ 50 แห่งในแปดประเทศ ภายใต้แบรนด์อุมารี ซามา และโอโซ่ และมีโครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างอีกกว่า 30 แห่งในตลาดต่าง ๆ อาทิ ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย โดยมีเป้า
หมายจะเปิดให้บริการโรงแรม และเซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ในเครือข่ายทั้งหมด 99 แห่งภายในปีพ.ศ. 2567 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเป้าหมายการเป็นบริษัทขนาดกลางด้านการบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ที่ดี
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก